

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี

สมัยประชุมวิสามัญ (สมัยที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายประยงค์ แคนดงเมือง	ประธานสภาฯ อบต.	
๒	นายสุภชัย ผดุงภักดิ์	รองประธานสภาฯ อบต.	
๓	นางสาวสุปราณี พิเคราะห์การ	เลขาธิการสภาฯ อบต.	
๔	นางสาวจิราณี ฤทธิมนตรี	สมาชิกสภาฯ อบต. ม.๑	
๕	นายชูชาติ คำประเทือง	สมาชิกสภาฯ อบต. ม.๑	
๖	นายพิทักษ์ ศรีนามน	สมาชิกสภาฯ อบต. ม.๒	
๗	นายบุญรักษ์ ขามช่วง	สมาชิกสภาฯ อบต. ม.๓	
๘	นางเพ็ญศรี ภาคฤทธิ์	สมาชิกสภาฯ อบต. ม.๓	
๙	นายเสถียร ไต้ระหัน	สมาชิกสภาฯ อบต. ม.๔	
๑๐	นายสมชัย ศรีแพงมน	สมาชิกสภาฯ อบต. ม.๕	
๑๑	นางบุญล้อม สมบัติมล	สมาชิกสภาฯ อบต. ม.๕	
๑๒	นายทองคุณ ถิ่นวิลัย	สมาชิกสภาฯ อบต. ม.๖	
๑๓	นายสมบูรณ์ ภารสุวรรณ	สมาชิกสภาฯ อบต. ม.๖	
๑๔	นายศักดิ์ดา นาสิงทอง	สมาชิกสภาฯ อบต. ม.๗	
๑๕	นายวิมล ทาระเวท	สมาชิกสภาฯ อบต. ม.๘	

ผู้ลาประชุม
- ไม่มี -

ผู้ขาดประชุม
- ไม่มี -

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายพีรพงศ์ ถิ่นคำเชิด	นายก อบต. สะอาดไชยศรี	
๒	นายสมหมาย ปัตถารัตน์	รองนายก อบต. สะอาดไชยศรี	
๓	นายบรรเทิง บุญญาบุตร	รองนายก อบต. สะอาดไชยศรี	
๔	นายสวาท จุลฤทธิ	เลขานุการนายก อบต. สะอาดไชยศรี	
๕	นายอุเทน แทบท้าว	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๖	นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย	นักจัดการงานทั่วไป	

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานสภาฯ

จตุรบุเทียนบุชาพระรัตนตรัยและสวตมนต์พร้อมกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ประธานสภาฯ

(นายประยงค์ แดนดงเมือง)

เรียนนายก รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ผ่านมานั้นเทศกาล
สงกรานต์ก็ไม่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์โควิด สมาชิกของเราก็
ได้อยู่บ้านเพื่อเป็นการหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง
รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่
ศุกร์ที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

ส.อบต.หมู่ที่ ๔

(นายเสถียร ใต้ระหัน)

เรียนประธานสภาฯ นายก รองนายก สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเสถียร ใต้ระหัน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ในฐานะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบและพิจารณาเรียบร้อยแล้วเห็นว่า รายงาน
การประชุมฯ ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมเรียนเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมขอมติที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไปครับ

ประธานสภาฯ

(นายประยงค์ แดนดงเมือง)

สมาชิกท่านใดให้ความเห็นขอรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสะอาดไชยศรี สมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ โปรดยกมือ

/เลขานุการ...

เลขานุการสภาฯ
(นส.สุปราณี พิเคราะห์การ)

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๕

นายก อบต.สะอาดไชยศรี
(นายพีรพงศ์ ถิ่นคำเชิด)

ผอ.กองช่าง
(นายอุเทน แพบท้าว)

ประธานสภาฯ
(นายประยงค์ แตนดงเมือง)

มติที่ประชุม

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

กระทู้ถาม

- ไม่มี -

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

เรื่องที่เสนอใหม่

ญัตติที่ ๑ โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๒ สายหน้าบ้านนายชนะ เหมะลา-ศาลากลางบ้าน งบประมาณ ๓๓,๒๐๐ บาท เรียนเชิญท่านนายกแถลงญัตติต่อที่ประชุม

เรียนประธานสภาฯ รองนายก สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายพีรพงศ์ ถิ่นคำเชิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ขอมอบให้ผู้อำนวยการกองช่างแถลงญัตติต่อสภาฯ ครับ

ผมนายอุเทน แพบท้าว ผู้อำนวยการกองช่าง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกขอแถลงญัตติต่อที่ประชุมเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรีพิจารณาดังต่อไปนี้ ญัตติ โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๒ สายหน้าบ้านนายชนะ เหมะลา-ศาลากลางบ้าน งบประมาณ ๓๓,๒๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โอนลด แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ ๑,๒๒๘,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๗๙๖,๐๖๐ บาท โอนลด ๓๓,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๗๖๒,๘๖๐ บาท

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรีเพื่อพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณครับ

ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงต่อที่ประชุมให้ทุกท่านทราบไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายในญัตติที่ท่านนายกเสนอเรียนเชิญครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมต่อไปครับ

สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๒ สายหน้าบ้านนายชนะ เหมะลา-ศาลากลางบ้าน งบประมาณ ๓๓,๒๐๐ บาทที่ท่านนายกเสนอโปรดยกมือครับ

เห็นชอบญัตติที่ท่านนายกเสนอเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๖

นายก อบต.สะอาดไชยศรี
(นายพีรพงศ์ ถิ่นคำเชิด)

เรื่องอื่นๆ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องที่ ๑ **ผมขออนุญาตย้อนกลับไปทำการจัดทำเอกสารขอเปิดประชุมสภาฯ** ซึ่งผมได้เข้าร่วมประชุมกับท้องถิ่นอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งท่านท้องถิ่นอำเภอได้กล่าวชื่นชมในที่ประชุม อบต.สะอาดไชยศรีของเราได้จัดทำเอกสารขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ และจะนำไปเป็นตัวอย่างให้ท้องถิ่นอื่นๆ นำไปปฏิบัติ เดิมที่วาระการประชุมมีเพียง ๔ วาระการประชุม เราได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ๖ วาระการประชุม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ได้รับความชมเชยมาครับ

เรื่องที่ ๒ สืบเนื่องจากว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ยังไม่ได้ดำเนินการตามงบประมาณในข้อบัญญัติ ซึ่งเราได้ใช้งบประมาณเงินทุนสำรองเนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้ากว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งจะดำเนินการได้เป็นบางโครงการและเราจำเป็นต้องกั้นงบประมาณที่เป็นรายจ่ายประจำไว้ก่อน จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อรายจ่ายประจำของ อบต. เพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปซ่อมบำรุงถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน

เรื่องที่ ๓ เป็นความโชคดีของเราที่มีรถน้ำมาให้บริการประชาชน เพราะที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากการทำถนน เราก็นำรถบรรทุกน้ำออกไปแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดซื้อรถน้ำและรถขยะ ซึ่งรถขยะเราก็นำออกไปใช้อำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่บ้าน

เรื่องที่ ๔ ขอขอบคุณสมาชิกแต่ละหมู่ที่ได้รับเรื่องความเดือดร้อนและรีบประสานมายัง อบต.และออกไปแก้ไขได้อย่างถูกต้องตรงจุดและรวดเร็ว อบต.สะอาดไชยศรีเรามีการประสานงานและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทุกท่านมีความสำคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกรรมการหมู่บ้าน ท่านสมาชิกทุกท่าน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร ผมในฐานะฝ่ายบริหารซึ่งมีหน้าที่จัดหางบประมาณมาพัฒนาตำบล ผมก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ให้ความบาลานซ์กันระหว่างดีมานและซัพพลาย

เรื่องที่ ๕ งบประมาณเรื่องซ่อมแซมสะพาน อาจเกิดปัญหาน้ำกัดเซาะในช่วงฤดูฝน ผมได้ส่งเรื่องไปสำนักโยธาธิการและผังเมืองเพื่อของบประมาณ ซึ่งได้มีการวางพิกัดและถ่ายภาพไว้เรียบร้อยแล้ว และผมจะเข้าไปตามเรื่องอีกครั้ง

ผอ.กองช่าง
(นายอุเทน แพบ้าว)

ผมได้นำเรื่องเข้าปรึกษากับเลขาของท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ท่านวิรัช พิมพะนิตย์ ท่านบอกว่ามีงบเพื่อนำมาซ่อมแซมสะพานที่ยังหาที่ดำเนินการไม่ได้ ผมจึงได้ขอไป ๒ ตัว ถ้าที่ไหนได้ก่อนก็จะดำเนินการก่อน

/นายก...



นายก อบต.สะอาดไชยศรี
(นายพิรพงศ์ ถิ่นคำเชิด)

ช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการใด ต้องมีการจัดทำสัญลักษณ์ไว้ อาจเป็นการทาสีเพื่อบอกจุดให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

เรื่องที่ ๖ ในการตัดต้นไม้จำเป็นต้องมีการประสานงานไปที่การไฟฟ้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกมาตัดไฟก่อนจึงจะดำเนินการตัดต้นไม้ที่อยู่ใกล้บริเวณสายไฟได้ บริเวณต้นโพธิ์รถกระเช้าก็เข้าไม่ถึงแล้วครับ ผมจะขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าจากตงพุงก่อน ส่วนการก่อสร้างถนนใหม่ต้องมีการย้ายเสาไฟฟ้า ตอนนี้ช่างเดินได้ประสานไปแล้ว ซึ่งยังไม่มีการดำเนินการ

เรื่องที่ ๗ งบประมาณที่เราได้มา ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท อบต.เราถือว่าโชคดีมากเพราะที่อื่นไม่ได้เหมือนกับเรา หากท่านขาดเหลือหรือประชาชนได้รับความเดือนร้อนขอให้ประสานมาได้เลยครับ รวมถึงไฟฟ้าส่องสว่างให้แจ้งจำนวนเข้ามาของแต่ละหมู่บ้านสำหรับวาระอื่นๆ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๒

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร ผอ.กองช่าง หมู่ ๒ เส้นทางหนึ่งที่ทางชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนซึ่งไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ เดิมที่เคยเข้าสภาพิจารณาแล้วแต่ได้มีการยกเลิกเพราะไม่มีการวางท่อ วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้รับงบประมาณมาดำเนินการโครงการเดิม เส้นทางแยกออกจากทางหลวงชนบทที่ออกไป ๓ แยกบ้านอ่างคำ กองช่างก็ได้ประเมินราคาเรียบร้อยแล้วแต่ขาดการวางท่อระบายน้ำ สมัยประชุมครั้งนี้ผมขอเสนอโครงการนี้อีกครั้งครับ ขอขอบคุณครับ

นายก อบต.สะอาดไชยศรี

ผมขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติม หมู่ ๒ ในช่วงนี้ถนนมีน้ำท่วมขัง ซึ่งตามหลักธรรมชาติน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ แต่ชุมชนเราก่อนข้างหนาแน่นไม่เหมือนสมัยก่อนที่ไหลผ่านได้ง่าย ผู้ที่ทำการถมดินสร้างบ้านที่หลังก็ถมดินสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดแอ่งน้ำได้ ซึ่งปัญหาทุกอย่างต้องมีการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน นัดกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน พร้อมเจ้าของที่เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือหาทางออกร่วมกัน ว่าเราจะมียุทธวิธีอย่างไรด้วยเหตุและผล และผมขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเป็นการจ้างเหมาระยะเวลา ๓ เดือน เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกองคลัง ทำหน้าที่ออกสำรวจแผนที่ภาษี ซึ่งต้องการคนในพื้นที่ จำนวน ๓ คน ค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน ขอขอบคุณครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๓
(บุญรักษ์ ขามช่วง)

เรียนประธานสภา ที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตนำเรียนต่อที่ประชุมขอขอบคุณคณะผู้บริหารเนื่องจากที่ผ่านมามีบ้านสะอาดไชยศรี หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๕ ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำประปามาตลอด แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจาก อบต.สะอาดไชยศรีออกให้บริการน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องในตำบล และในขณะนี้กำลังเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

/และเรื่องถนน...

และเรื่องถนนหนทางที่ฝ่ายบริหารได้สังเกตเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ท่านนายกได้บอกว่าบรรจุลงในแผนฯ เรียบร้อยแล้วเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก็ต้องขอขอบคุณครับ ส่วนถนนที่ผมจะนำมาเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่ต้องการให้ แก้ไขโดยด่วนถนนแยกทางหลวงชนบทไปบ้านหนองแวงเพื่อเชื่อมเทศบาลอัครคะ เป็นสายที่สามารถออกไปถึงถนน ๔ เลนได้ แต่ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด เดิมที่มีปัญหากับเทศบาลดอนจานบริเวณนั้นเป็นชายแดนแต่ในตอนนี้ได้ระบุมานี้แล้วว่าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ของตำบลสะอาดไชยศรี ขอนำเรียนผ่านท่านประธานไป ยังฝ่ายบริหารครับ และอีกเส้นทางหนึ่งหลังโรงเรียนน้ำตมระยะประมาณ ๖๐ เมตร เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนยังมีน้ำท่วมขังอยู่ครับ และเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างของทาง หลวงจะมี ๒ จุดที่ชำรุด จะติดในช่วงแรกระยะหนึ่งก็จะดับและอีกสักพักจะติดและ เป็นไฟกระพริบ จุดแรกหน้าบ้านนายน้อย วงสิน จุดที่สองหน้าบ้านนางบัวผัน หมู่ที่ ๕ ขอนำเรียนครับ และเรื่องท่อเมนส่งน้ำจากบ้านอ่างคำ ผมขอเรียนว่าอนาคต ข้างหน้าหากมีงบประมาณอยากเปลี่ยนท่อเมนจาก ๒ นิ้วเพิ่มเป็น ๓ นิ้ว เพื่อเป็น การเตรียมการรองรับหมู่บ้านที่มีการเติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราเคยได้รับความเดือด ร้อนจากการก่อสร้างถนนจนทำให้เกิดปัญหาท่อส่งน้ำแตก ต้องขอขอบคุณท่านรอง บรรเทิงที่ท่านได้ช่วยประสานงานทันที และท่อประปาถังสูงบ้านหนองกุงที่โดนพายุ พัดลงมาซึ่งโชคดีที่ถังน้ำไม่แตกหรือได้รับความเสียหาย ผมได้ประสานท่านรอง บรรเทิงขอน้ำเข้ามาในจุดที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อไว้บรรจุน้ำไว้ให้พี่น้องประชา ชนแต่จะเสียหายตรงที่ไม่มีเกลียวปิด ขอนำเรียนผ่านท่านประธานไปถึงกองช่าง ขอ ความอนุเคราะห์อะไหล่ไปติดให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ ส่วนของหมู่ที่ ๓ มี เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๔
(นายเสถียร ใต้ระหัน)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก ฝ่ายบริหาร และท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนาย เสถียร ใต้ระหัน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ สำหรับสายบ้านป่าแดงอยากเพิ่มเติม (๑) ถนน ลูกวิ่งสายนานายสมบัติเป็นแอ่งน้ำเกิดน้ำท่วมขัง (๒) ซ่อมแซมถนนลูกวิ่งสายนา นายกิตติศักดิ์ไปห้วยเตือ (๓) ซ่อมแซมถนนลูกวิ่งจากสามแยกทางหลวงชนบทลงไป ไร่นางแสน (๔) ซ่อมแซมถนนลูกวิ่งจากสามแยกเชื่อมถนนห้วยเตือ (๕) ซ่อมแซม ถนนลูกวิ่งจากสามแยกทางหลวงไปไร่นายมี (๖) ซ่อมแซมถนนลูกวิ่งไร่ นายวิไลไป ทางหลวงชนบท ขอขอบคุณครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๕
(นายสมชัย ศรีแพงมน)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก ฝ่ายบริหาร และท่านสมาชิกทุกท่าน ผมยังติด ใจเรื่องถนนคอนกรีตฝ่ายบริหารเคยรับปากผมไว้สายดอนปู่ตาหลัง อบต.สะอาด ไชยศรี ข้าง รพ.สต. ซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดน้ำท่วมขังเวลาฝนตก ผากท่านประธาน ผ่านไปยังท่านนายกด้วยครับ ศูนย์การเรียนรู้ถึงบ้านนายบุญเลิศ ซึ่งอยู่ใกล้หน่วย งานราชการด้วยหลายปีผ่านมาแล้วครับ และซ่อมแซมถนนลูกวิ่งเส้นกกกอกถึงศูนย์ เรียนรู้ชุมชน เส้นที่สองแยกถ้าเก่าถึงทางหลวงชนบทบ้านอ่างคำนายสมศักดิ์ ขามช่วง ขอฝากด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

/ผอ.กองช่าง...

ผอ.กองช่าง
(นายอุเทน แพบท้าว)

เรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร ส.อบต.ทุกท่าน ผมขออนุญาตนำเรียนชี้แจงกรณีหมู่ที่ ๕ ถนนคอนกรีตที่ท่านสมชัยขออนุญาตเอ่ยนามได้นำเรียนไปนั้น คืองบประมาณนี้ทางกองช่างได้ดำเนินการของงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วครับ และเส้นที่สองของหมู่ที่ ๕ แยกทางหลวงชนบทถึงศูนย์การเรียนรู้ของนายวิจิตรระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร เดือนกันยายนี้น่าจะได้ทราบผลการพิจารณา หมู่ที่ ๖ หนองหอย คสล. ๓ กิโลเมตรก็ดำเนินการแล้ว หมู่ที่ ๗ ขอถนนคอนกรีตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ รอบหมู่บ้านถึงสามแยก เพราะให้งบประมาณมาไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ขอบขอบคุณครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖
(นายทองคุณ ถิ่นวิลัย)

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน กระผมนายทองคุณ ถิ่นวิลัย ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานผ่านไปถึงฝ่ายบริหารและ ผอ.กองช่าง เรื่องแรกเรื่องต้นโพธิ์ที่พี่น้องประชาชนหมู่ที่ ๖ ได้รับความเดือดร้อนจากที่เกิดพายุโยกให้อบต.เข้าดำเนินการตัดต้นโพธิ์ ซึ่งดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว เรื่องที่สอง ไฟฟ้าส่องสว่าง ๓ จุด ที่ช่างเข้าไปดำเนินการแต่ไม่มีหลอดไฟไปติดตั้งให้ พี่น้องประชาชนสอบถามเข้ามาว่าทำไมใช้เวลาในการซ่อมแซมนานเกินไป ผมก็ได้ตอบกลับไปว่ารออุปกรณ์ ไฟฟ้าส่องสว่างบ้านนายมีชัยและศูนย์เด็กเล็ก ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ เส้นหนองเอี่ยนซึ่งจะมีการขนมันสำปะหลังซึ่งบริเวณนั้นเป็นดินทราย พี่น้องประชาชนก็จะได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา เส้นที่ ๒ ลงไปห้วยทราย อีกเรื่องคือเรื่องน้ำประปา ผู้ที่ดูแลระบบน้ำยังเปิด-ปิดน้ำ ไม่ปล่อยให้ เป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งสอบถามไปก็ได้รับคำตอบว่าหากเปิดน้ำให้เต็มน้ำจะขุ่น แต่ช่างบอกว่าหากปล่อยให้เต็มน้ำจะตกตะกอนไปเอง จึงขอเรียนถามข้อสงสัยนี้ครับ ขอบขอบคุณครับ

ผอ.กองช่าง
(นายอุเทน แพบท้าว)

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน เรื่องต้นโพธิ์ทางกองช่างได้ดำเนินการประมาณราคาและเสนอนายกทราบและแจ้งไปทางสำนักปลัดเพื่อโอนงบประมาณแล้ว เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ผมรับเรื่องไว้และจะให้ลูกน้องตรวจเช็คอุปกรณ์ว่ามีส่วนไหนที่ยังขาดเหลือและจะเร่งดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ขาดภายในสัปดาห์หน้าและออกซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด เรื่องการเพิ่มจุดไฟฟ้าก็เช่นกันครับ ขอบขอบคุณครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๗
(นายศักดิ์ดา นาสีทอง)

เรียนประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายศักดิ์ดา นาสีทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ สำหรับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ มี ๕ เส้น เส้นที่หนึ่งจากนางางสุป็นถึงภูน้อย เส้นที่สองลูกรังจากสามแยกนางาหนนำไปวัดอ่างคำ เส้นที่สามไร่นายมีไปเสียบภูกิว เส้นที่สี่จากบ้านนายสุพจน์ลงไปอ่างเก็บน้ำและขอลงท่อระบายน้ำด้วยครับ เส้นที่ห้าจากบ้านนางางดวงใจก่อนเข้าหมู่บ้านขอท่อระบายน้ำและบ้านไปถึงอ่างเก็บน้ำ ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้ครับ ขอบขอบคุณครับ

/ส.อบต.หมู่ที่ ๘...

ส.อบต.หมู่ที่ ๘
(นายวิมล ทาระเวท)

เรียนประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิมล ทาระเวท ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๒ เส้น เส้นวัดไปถึงแยกอ่างคำ เส้นบ้านนายอุตร ประปาเก่า และไฟฟ้าส่องสว่าง ๑ จุด ช่างออกไปสำรวจแล้วแจ้งว่าไม่มีอุปกรณ์ อยากเพิ่มเติมในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่าง ๑ จุด พี่น้องประชาชนได้ขอมายู่กลาง หมู่บ้านหน้าบ้านนางบุญซึ่งอยากขอเพิ่มเติม ๑ จุดสำหรับไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนเรื่อง ที่จำเป็นและพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน ผมเองได้พูดอยู่เป็นประจำในการ ขยายชุมชนของหมู่ที่ ๘ เส้นรอบบ้าน อยากให้มีการขยายไฟฟ้าแรงต่ำออกไป ซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้ออกไปสร้างบ้านเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากหลายหลัง มีความ เดือดร้อนเรื่องน้ำประปาและไฟฟ้า ผากผ่านท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารในการ ดูแลความเดือดร้อนของประชาชน ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
(นายประยงค์ แตนดงเมือง)

ขอบคุณครับ ทุกหมู่ได้นำเรียนให้ทางฝ่ายบริหารได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว หมู่ที่ ๔ ไฟฟ้าส่องสว่างได้ประสานผมมาตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้ว อยากให้รีบดำเนินการ ซ่อมแซมด้วยครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอปิดการประชุม สภาฯ ในวันนี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึก

(นางสาวสุปราณี พิเคราะห์การ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายประยงค์ แตนดงเมือง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกในรายงานการประชุมสภาฯ แล้วเห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อไว้

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสถียร ไตรระหัน)

สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๔

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายทองคุณ ถิ่นวิลัย)

สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๖

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายบุญรักษ์ ขามช่วง)

สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๓

